



ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลอง

ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองในบทนี้ได้ทดลองจากตัวอย่าง  
บลอคดิน ซีเมนต์ จำนวนทั้งหมด 280 ก้อน จำนวนบลอคดินที่ใช้ทดลองกำลังอัด, กำลัง  
แรงดัด, การดูดซึมน้ำ และการทนต่อสภาพอากาศได้แสดงอยู่ในตารางที่ 3

คุณสมบัติของดิน

การกระจายส่วนละเอียดของดิน รูปที่ 11 แสดงการกระจายส่วนละเอียดของดินปน  
ทรายและดินลูกรัง จากเส้นกราฟของดินปนทรายจะมีมวลดินผ่านตะแกรงเบอร์ 200 เท่ากับ  
43.28 % และดินลูกรังมีมวลดินผ่านตะแกรงเบอร์ 200 เท่ากับ 29 %

United Nations กล่าวถึงว่าดินที่เหมาะสมในการทำบลอคดิน ซีเมนต์ควรจะมี  
มวลดินค่างบนตะแกรงเบอร์ 200 อย่างน้อย 45 % และไม่เกิน 80 %<sup>(12)</sup>

U.S. Department of Housing (1955) กำหนดไว้ว่าดินที่เหมาะสมสำหรับ  
ทำบลอคดิน ควรจะมีมวลดินค่างอยู่บนตะแกรงเบอร์ 200 ประมาณ 40 % - 75 %

S. Cytryn (1957) ได้พูดถึงดินที่เหมาะสมสำหรับทำบลอคดิน ไม่ควรมีมวลดิน  
ที่เล็กกว่า 0.005 ม.ม. เกินกว่า 20 % โดยน้ำหนักของดิน และไม่ควรถ่ำกว่า 10 %<sup>(17)</sup>

A.A. Hammond (1972) ได้กล่าวถึงดินลูกรังที่ใช้สำหรับทำบลอคดิน ว่าควร  
จะมีมวลดินลูกรังที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 อยู่ในช่วง 69 % ถึง 18 % และมวลดินที่เล็ก  
กว่า 0.005 ม.ม. ควรจะอยู่ช่วงระหว่าง 36 % ถึง 8 %<sup>(1)</sup>

จากข้อกำหนดของ United Nations (1964) และ U.S. Department  
of Housing (1955) จะเห็นว่าตัวอย่างดินปนทรายและดินลูกรังอยู่ในข้อกำหนดนี้  
ในกรณีของ Cytryn (1957) และ A.A. Hammond (1972) จะเห็นว่าทั้งดินปนทราย

และดินลูกรังมีมวลดินที่เล็กกว่า 0.005 ม.ม. น้อยกว่าที่กำหนดไว้

ความดวงจำเพาะ โดยปกติดินลูกรังจะมีความดวงจำเพาะอยู่ระหว่าง 2.5 ถึง 3.2 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของดินลูกรังและเปอร์เซ็นต์เหล็กออกไซด์ในมวลดิน จากผลการทดลองดินลูกรังมีค่าความดวงจำเพาะเท่ากับ 2.51 แสดงว่ามีเหล็กออกไซด์ในมวลดินน้อย สำหรับตัวอย่างดินปนทรายหาค่าความดวงจำเพาะได้เท่ากับ 2.64

Atterberg Limit จากผลการทดลองดินปนทรายมีค่า Liquid Limit เท่ากับ 21.5 % และ Plasticity Index เท่ากับ 2.3 % ส่วนดินลูกรังมีค่า Liquid Limit เท่ากับ 19.6 % และ Plasticity Index เท่ากับ 4.92

A.A. Hammond (1972) กำหนดค่า Liquid Limit ของดินลูกรังที่ไช่ทำบล้อคดินไฉ่ ควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง 30 % ถึง 40% และค่า Plasticity Index ควรจะอยู่ระหว่าง 10 % ถึง 20 %<sup>(1)</sup>

U.S. Department of Housing (1955) ได้กำหนดค่า Plasticity Index ของดินที่ไช่ทำบล้อคดินไฉ่ ควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง 2 % ถึง 15 %<sup>(4)</sup>

Cytryn (1957) กำหนดค่า Plasticity Index ของดินว่าไม่ควรเกิน 20 % และควรต่ำกว่า 10 % ส่วนค่า Liquid Limit ไม่ได้กำหนดไว้<sup>(16)</sup>

Indian Standards Institution (1965) กำหนดค่า Plasticity Index ของดินไฉ่อย่างไฉ่ ควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง 7% ถึง 12 %<sup>(15)</sup>

จากข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กล่าวมา จะเห็นว่าตัวอย่างดินปนทราย และตัวอย่างดินลูกรังที่นำมาทดลองจะมีค่า Plasticity Index ต่ำกว่าข้อกำหนดของ A.A. Hammond และ Indian Standards แต่สำหรับข้อกำหนดของ U.S. Department of Housing และของ Cytryn ตัวอย่างดินทั้งสองชนิดใช้ได้

## การจำแนกประเภทดิน

การจำแนกประเภทดินมีวิธีการจำแนกหลายวิธีด้วยกันคือ

1. AASHO Soil Classification System เป็นการจำแนกประเภทของดินเพื่อใช้สำหรับงานทางหลวงและสนามบิน โดยแบ่งดินออกเป็น 7 กลุ่ม ตั้งแต่ A-1 ถึง A-7 การจำแนกแบบนี้ จำแนกตามขนาดของเม็ดดิน และตามสถานะสภาพความเหลว ตัวอย่างดินปนทรายจำแนกประเภทดินวิธีนี้จะจัดอยู่ในกลุ่ม A-4 ส่วนดินลูกรังจะจัดอยู่ในกลุ่ม A-2-4

2. Unified Soil Classification System การจำแนกดินประเภทนี้ เช่นเดียวกับ AASHO คือจำแนกดินตามขนาดของเม็ดดินและตามสภาพความเหลว แบ่งดินออกเป็นกลุ่ม ๆ คือ กรวด (G) , ทราย (S) , Inorganic Silt และทรายเม็ดละเอียด (M) , Inorganic Clay (C) , และ Organic Silt และ Clay (O) ในแต่ละกลุ่มยังแบ่งย่อยออกไปอีกตามคุณสมบัติของดิน ตัวอย่างดินปนทรายจำแนกประเภทดินวิธีนี้จะจัดอยู่ในกลุ่ม SM ส่วนดินลูกรังจะจัดอยู่ในกลุ่ม SM, SC

3. U.S. Bureau of Soils การจำแนกดินประเภทนี้อาศัย Triangular Soil Classification Chart ภายใน Chart จะแบ่งดินออกหลายชนิดตามเปอร์เซ็นต์ ดินเหนียว (Clay) , ทรายเม็ดป็น (Silt) , และทราย (Sand) ตัวอย่างดินปนทรายและดินลูกรัง จำแนกประเภทดินตามวิธีนี้จะจัดเป็นดินชนิด Sandy Loam

G.F. Middleton (1952) ได้กล่าวไว้ว่าดินที่เหมาะสมสำหรับทำบดคอกดิน ได้แก่ดินประเภท Sandy Loam และ Loam เพราะฉะนั้นตัวอย่างดินปนทรายและดินลูกรังที่ใช้ในการวิจัยจัดว่าเป็นดินที่ใช้ได้ (3)

ตารางที่ 4 เป็นตารางที่แสดงคุณสมบัติต่าง ๆ ของตัวอย่างดินที่นำมาวิจัย

### กำลังอัด

ปริมาณบล็อควินซีเมนต์ที่ใช้ทดสอบกำลังอัดทั้งหมด 136 ก้อน เบอร์เซนต์  
 ซีเมนต์ที่ใช้ผสมมีตั้งแต่ 2.5 %, 5 %, 7.5 %, และ 10 % ของน้ำหนักดิน บล็อควิน  
 ซีเมนต์ของดินปนทรายหล่อขึ้นจากดินที่มีความชื้นเท่ากับ OPTIMUM MOISTURE CONTENT  
 และที่จุดต่ำกว่า OPTIMUM MOISTURE CONTENT 4.4 % ส่วนบล็อควินซีเมนต์ของดิน  
 ลูกรังหล่อขึ้นจากดินที่มีความชื้นเท่ากับ OPTIMUM MOISTURE CONTENT และที่จุดต่ำ  
 กว่า OPTIMUM 4 %

รูปที่ 12 เป็นเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดกับอายุบล็อควินซีเมนต์  
 ของดินปนทราย โดยมีแรงกดทางด้านแบบ (FLAT SIZE) และรูปที่ 13 เป็นเส้นกราฟ  
 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดกับอายุบล็อควินซีเมนต์ของดินลูกรัง โดยมีแรงกดทางด้าน  
 แบบ (FLAT SIZE) จากรูปทั้งสองรูปต่อไปนี้

- ก. กำลังอัดของบล็อควินซีเมนต์เพิ่มขึ้นตามอายุของบล็อก
- ข. กำลังอัดบล็อควินซีเมนต์ของดินลูกรังมากกว่าบล็อควินซีเมนต์ของดินปนทราย  
 ที่มีส่วนผสมของซีเมนต์และอายุเท่ากัน ทั้งนี้เพราะว่าดินลูกรังมีการกระจายส่วนคละของมวล  
 ดินดีกว่า และดินลูกรังมีพวกเหล็กออกไซด์ผสมอยู่

รูปที่ 14 ถึง 19 เป็นเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดและ เบอร์เซนต์  
 ซีเมนต์ในบล็อควินปนทรายและดินลูกรัง จากรูปกำลังอัดของบล็อควินซีเมนต์เพิ่มขึ้น ในขณะที่  
 เบอร์เซนต์ซีเมนต์ในบล็อควินมากขึ้น

ตารางที่ 5 ถึงตารางที่ 10 แสดงผลการทดสอบกำลังอัดของบล็อควินซีเมนต์  
 ของดินปนทรายและดินลูกรัง

Indian Standards Institution กำหนดไว้ว่ากำลังอัดของบล็อควิน  
 ซีเมนต์ที่มีอายุครบ 28 วัน และแช่ในน้ำ 48 ชั่วโมงก่อนการทดสอบจะต้องรับกำลังอัดไม่  
 น้อยกว่า 18 ก.ก. ทอ ต.ร.ช.ม. มาตรฐาน ASTM และ BSS ไม่ใ้กำหนดกำลังอัด

ของบล็อกคินซีเมนต์จากผลการทดลองกำลังอัดของบล็อกคินซีเมนต์ของคินปนทรายที่มีซีเมนต์ผสม 5 % มีบางตัวอย่างกำลังอัดต่ำกว่า 18 ก.ก. ต่อ ท.ร.ช.ม. เพราะฉะนั้นบล็อกคินซีเมนต์ของคินปนทรายจะต้องมีซีเมนต์ผสมอย่างน้อย 7.5 % ของน้ำหนักคิน ในกรณีบล็อกคินซีเมนต์ของลูกรังที่มีซีเมนต์ผสม 2.5 % ตัวอย่างที่ให้ค่ากำลังอัดต่ำสุดเท่ากับ 24.40 ก.ก. ต่อ ท.ร.ช.ม. ซึ่งมากกว่า 18 ก.ก. ต่อ ท.ร.ช.ม. เพราะฉะนั้นบล็อกคินซีเมนต์ที่มีซีเมนต์ผสม 2.5 % ใช้ได้ ตารางที่ 35 แสดงการเปรียบเทียบกำลังอัดของบล็อกคินซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

### กำลังคิก

ปริมาณบล็อกคินซีเมนต์ที่ใช้ทดลองค้ำกำลังคิกทั้งหมด 32 ก้อน เปอร์เซนต์ซีเมนต์ที่ใช้ผสมมีตั้งแต่ 2.5 %, 5 %, 7.5 % และ 10 % ของน้ำหนักคิน บล็อกคินซีเมนต์หล่อจากคินที่มีความชื้นเท่ากับจุด OPTIMUM MOISTURE CONTENT

ตารางที่ 11 ถึง 14 แสดงผลการทดลองกำลังคิกของบล็อกคินซีเมนต์ของคินปนทรายและคินลูกรัง

รูปที่ 20 ถึง 23 เป็นเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังคิกและเปอร์เซนต์ซีเมนต์ในบล็อกคินซีเมนต์ จากรูปกำลังคิกของบล็อกคินซีเมนต์สูงขึ้นในขณะที่เปอร์เซนต์ซีเมนต์ในบล็อกคินเพิ่มขึ้น และกำลังคิกของบล็อกคินซีเมนต์เพิ่มขึ้นตามอายุของบล็อก

ASTM, BSS และ Indian Standard Institution ไม่ได้กำหนดกำลังคิกของบล็อกคินซีเมนต์ไว้ G.F. Middleton กำหนดไว้ว่ากำลังคิกของบล็อกคินไม่ควรต่ำกว่า 4 ก.ก. ต่อ ท.ร.ช.ม. จากผลการทดลองกำลังคิกบล็อกคินซีเมนต์ของคินปนทรายและคินลูกรังที่มีซีเมนต์ผสม 2.5 % สามารถรับกำลังแรงคิกมากกว่า 4 ก.ก. ต่อ ท.ร.ช.ม.



ตารางที่ 36 แสดงการเปรียบเทียบกำลังคักของบล็อกคินซีเมนต์และวัสดุ  
ก่อสร้างอื่น ๆ

### การกुकซึมน้ำ

บล็อกคินซีเมนต์ที่ไซทคลองเป็นบล็อกคินซีเมนต์ที่ผสมซีเมนต์ 2.5 %, 5 %  
7.5 % และ 10 % และเป็นบล็อกคินที่หล่อจากคินที่มีปริมาณความชื้นเท่ากับ OPTIMUM  
MOISTURE CONTENT และจุกต่ำกว่า OPTIMUM 4 % สำหรับคินลูกรัง และ  
4.4 % สำหรับคินปนทราย

ตารางที่ 15 ถึง 32 เป็นผลการทดลองการกुकซึมน้ำของบล็อกคินซีเมนต์  
ของคินปนทรายและคินลูกรัง

รูปที่ 24 และ 25 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกुकซึมน้ำใน 24 ชม.  
และเปอร์เซนต์ซีเมนต์ในบล็อกคินซีเมนต์ จากรูปสรุปได้ดังนี้

ก. การกुकซึมน้ำของบล็อกคินซีเมนต์ที่หล่อขึ้นจากคินที่มีความชื้นเท่ากับ OPTIMUM  
MOISTURE CONTENT จะน้อยกว่าบล็อกคินซีเมนต์ที่หล่อขึ้นจากคินที่มีความชื้นต่ำกว่าจุก  
OPTIMUM โดยที่บล็อกคินซีเมนต์มีส่วนผสมซีเมนต์และอายุเท่ากัน

ข. บล็อกคินซีเมนต์ที่อายุ 28 วันจะกुकซึมน้ำน้อยกว่าที่อายุ 14 วัน โดยที่  
บล็อกคินซีเมนต์มีส่วนผสมซีเมนต์และปริมาณความชื้นในคินเท่ากัน

รูปที่ 26 ถึง 29 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกुकซึมน้ำและเวลาของบล็อก  
คินซีเมนต์จากรูปสรุปได้ว่า



- ก. บล็อกคินซีเมนต์ของคินลูกรังจะดูดซึมน้ำน้อยกว่าของคินปนทราย
- ข. อัตราการดูดซึมน้ำของบล็อกคินซีเมนต์ของคินลูกรังเร็วกว่าของคินปนทราย
- ค. การเพิ่มเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์ในบล็อกคินจะช่วยลดการดูดซึมน้ำ

Indian Standard กำหนดค่าปริมาณน้ำที่ยอมให้ดูดซึมมากที่สุดของบล็อกคินซีเมนต์หลังจากแช่น้ำ 24 ชม. จะต้องไม่เกิน 15% ของน้ำหนักบล็อก และ Nasir ได้กำหนดการดูดซึมน้ำของบล็อกคินซีเมนต์หลังจากแช่น้ำ 24 ชม. จะต้องไม่เกินค่า shrinkage limit ของคินที่ใช้ทำบล็อก จากผลการทดลองของบล็อกคินซีเมนต์ของคินปนทรายและคินลูกรังที่มีซีเมนต์ผสม 2.5% และอายุครบ 28 วันอยู่ในข้อกำหนด

ตารางที่ 37 แสดงการเปรียบเทียบการดูดซึมน้ำของบล็อกคินซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

ความคงทนต่อสภาพอากาศ

ปริมาณบล็อกคินซีเมนต์ที่ใช้ทดลองทั้งหมด 24 ก้อน เป็นคินปนทราย 12 ก้อน และคินลูกรัง 12 ก้อน เปอร์เซ็นต์ซีเมนต์ที่ใช้มี 2.5%, 5%, 7.5% และ 10% ของน้ำหนักบล็อกคิน

ตารางที่ 33 และ 34 แสดงผลการทดลองความคงทนต่อสภาพอากาศของบล็อกคินซีเมนต์ของคินปนทรายและคินลูกรัง

รูปที่ 30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ของมวลคินซีเมนต์ที่สูญเสียและเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์ในบล็อกคินซีเมนต์ จากรูปปริมาณมวลคินที่สูญเสียหลังการทดลองลดลงเร็วมาก เมื่อเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์เพิ่มขึ้นจาก 2.5% เป็น 5% และปริมาณมวลคินที่สูญเสียจะลดลงน้อยมากเมื่อเปอร์เซ็นต์ซีเมนต์เพิ่มจาก 5% ขึ้นไป บล็อกคินซีเมนต์ของคินปนทรายจะสูญเสียมวลคินซีเมนต์มากกว่าบล็อกคินซีเมนต์ของคินลูกรัง

Indian Standard Institution ได้กำหนดปริมาณมวลดินที่ขอมิให้สูญเสียมากที่สุดหลังจากการทดลองผ่านไป 12 รอบ จะต้องไม่เกิน 10 % ผลการทดลองบลอคดินซีเมนต์ของดินปนทรายที่ผสมซีเมนต์ 2.5 % จะสูญเสียมวลดิน 40.8 % ในขณะที่บลอคดินซีเมนต์ของดินปนทรายที่ผสมซีเมนต์ 5 % สูญเสียมวลดินเพียง 3.16 % ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐาน เพราะฉะนั้นตัวอย่างดินปนทรายจะต้องมีซีเมนต์ผสม 5 % ในกรณีบลอคดินซีเมนต์ของดินลูกรังที่มีซีเมนต์ผสม 2.5 % จะมีมวลดินสูญเสีย 5.5 % ซึ่งค่านี้น่าจะต่ำกว่ามาตรฐาน แต่เนื่องจากดินลูกรังเป็นมวลหยาบ หลังการทดลองบลอคดินซีเมนต์ของดินลูกรังที่ผสมซีเมนต์ 2.5 % ดินลูกรังไม่สวย เพราะฉะนั้น ตัวอย่างดินลูกรังควรจะมีซีเมนต์ 5 % เป็นอย่างต่ำ

จากการพิจารณาผลการทดลองทางคันกำลังอัด, กำลังค้ำ, การถูกซึมน้ำ, ความคงทนต่อสภาพอากาศและความสวยงามของตัวอย่างบลอคดินซีเมนต์ทั้งสองเห็นว่า ตัวอย่างดินปนทรายจากจังหวัดกาญจนบุรี ควรจะมีซีเมนต์ผสม 7.5 % โดยน้ำหนักเป็นอย่างน้อย และตัวอย่างดินลูกรังจากจังหวัดฉะเชิงเทราควรจะมีซีเมนต์ผสม 5 % โดยน้ำหนักเป็นอย่างน้อย จากผลการทดลองเห็นว่าบลอคดินซีเมนต์ที่หล่อจากดินที่มีความชื้นเท่ากับ OPTIMUM จะให้ผลการทดลองดีกว่าดินที่มีความชื้นต่ำกว่า OPTIMUM ประมาณ 4 % ไม่น่ามาก แต่ทางคันปฏิบัติจะเห็นว่าดินที่มีความชื้นที่จุด OPTIMUM สภาพดินค่อนข้างเหนียวและเปื่อย ทำให้งานตอกการทำงานและเวลาแกะแบบออก ส่วนผสมดินซีเมนต์จะเหนียวเกาะติดแบบออกมาทำให้บลอคขาดความสวยงาม เพราะฉะนั้นตัวอย่างดินปนทรายของจังหวัดกาญจนบุรีควรจะมีซีเมนต์ 9 % ถึง 10 % และตัวอย่างดินลูกรังของจังหวัดฉะเชิงเทราควรจะมีซีเมนต์ 7 % ถึง 8 % ทั้งนี้เพราะงานตอกการทำงานและได้บลอคที่สวยงาม

#### ต้นทุนการผลิต

การผลิตบลอคดินซีเมนต์มีกรรมวิธีการผลิตอย่างง่าย ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ช่างที่มีฝีมือ ชาวชนบทสามารถผลิตในเวลาว่างจากการงานที่ทำอยู่ แทนการซื้ออิฐมอดูหรือคอนกรีตบลอค ช่วยประหยัดเงินค่าก่อสร้างและค่าขนส่ง



ต้นทุนการผลิตบล็อกคินซีเมนต์ประกอบด้วย

- ก. เครื่องจักรหุงบดอัดคิน
- ข. แบบไม้สำหรับทำบล็อกคินซีเมนต์
- ค. ค่าแรงงาน
- ง. ซีเมนต์
- จ. คิน

ก. เครื่องจักรหุงบดอัดคิน รูปที่ 31 ข เป็นเครื่องจักรหุงแบบง่าย ๆ ที่สามารถทำขึ้นเอง ราคาประมาณ 500 บาท และมีอายุใช้งาน 120 วัน เพราะฉะนั้นเครื่องจักรหุงวันหนึ่งคิดเป็นเงิน 4.16 บาท

ข. แบบไม้ รูปที่ 31 ก. เป็นแบบไม้สำหรับทำบล็อกคินซีเมนต์ได้หลายก้อนในแบบชุดเดียวกัน จากรูปเป็นแบบไม้สำหรับทำบล็อกคินซีเมนต์ ได้ 4 ก้อน ราคาประมาณ 50 บาท และมีอายุใช้งานสำหรับทำบล็อกคินซีเมนต์ได้ 50 ครั้ง เพราะฉะนั้นบล็อกคินซีเมนต์ก้อนหนึ่งจะต้องเสียค่าไม้แบบ 0.25 บาท

ค. ค่าแรงงาน สมมติวันหนึ่งใช้คนงาน 4 คน สามารถผลิตบล็อกได้ 200 ก้อน ค่าแรงงานตามชนบทคนละ 35 บาท เพราะฉะนั้นวันหนึ่งคิดเป็นเงิน 140 บาท

ง. ราคาซีเมนต์ ปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ผลิตบล็อกคินเท่ากับ 7.5 % ของน้ำหนักบล็อก บล็อกคินซีเมนต์ก้อนหนึ่งเฉลี่ยหนัก 9 ก.ก. จำนวน 200 ก้อน หนัก 1800 ก.ก. เพราะฉะนั้นจะใช้ซีเมนต์หนัก 135 ก.ก. คิดเป็นเงิน  $\frac{135 \times 60}{50} = 162$  บาท

จ. ราคาคากิน ราคาคากิน ลูกบาศก์เมตรละ 12.50 บาท บล็อกคิน 160 ก้อน คิดเป็นปริมาตร  $200 \times 0.3 \times 0.15 \times 0.10 = 0.90$  ลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาตรอัดแน่นแล้ว ถ้าอยู่ในสภาพดินทั่ว ๆ ไปคิดเป็นปริมาตร =  $0.9 \times 1.5 = 1.35$  ลูกบาศก์เมตร เพราะฉะนั้นคิดเป็นเงิน 16.9 บาท

จากองค์ประกอบทั้งห้าที่กล่าวมา บล็อกคินซีเมนต์ก้อนหนึ่งคิดเป็นเงิน

$$\frac{(4.16 + 140 + 162 + 16.9)}{200} + 0.25$$

$$= 1.86 \text{ บาท}$$

เพราะฉะนั้นบล็อกหินซีเมนต์หนึ่งก้อนคิดเป็นเงินค่าเครื่องกระทุ้งเท่ากับ 1.12 % ค่าแบบไม้ 13.44 % ค่าแรงงาน 37.62 % ค่าซีเมนต์ 43.55% และค่าหิน 4.5 % จะเห็นว่าค่าบล็อกหินซีเมนต์ก้อนหนึ่งจะสูงหรือค่าขึ้นอยู่กับค่าซีเมนต์และค่าแรงงานเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ในกรณีที่ดีที่ว่าแรงงานเป็นแรงงานของชาวชนบทที่ว่างจากฤดูกาลพำนา และผลิตสะสมไว้ใช้เอง ค่าแรงจึงไม่ต้อนนำมาคิด นอกจากนี้ยังมีค่าหินตามชนบทซึ่งไม่ตองเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เพราะฉะนั้นบล็อกหินก้อนหนึ่งคิดเป็นเงินเท่ากับ

$$\frac{(4.16 + 162)}{200} + 0.25 = 1.08 \text{ บาท}$$

การเปรียบเทียบราคาล็อกหินซีเมนต์ , อิฐมอญ และคอนกรีตบล็อกในพื้นที่ 1 ตารางเมตร

ในพื้นที่หนึ่งตารางเมตรใช้บล็อกหินซีเมนต์ขนาด 30x15x10 ซม. จำนวน 20 ก้อนคิดเป็นเงิน 20x1.08 = 21.60 บาท ค่าวัสดุก่อ 1 ตารางเมตรคิดเป็นเงิน 15 บาท และค่าแรงก่อบล็อกหินซีเมนต์ตารางเมตรละ 20 บาท เพราะฉะนั้นในเนื้อที่ 1 ตารางเมตรผนังบล็อกหินซีเมนต์คิดเป็นเงินเท่ากับ 56.60 บาท

ในพื้นที่หนึ่งตารางเมตรใช้อิฐมอญ 140ก้อน ก้อนหนึ่งราคา 0.30 บาทเพราะฉะนั้นคิดเป็นเงิน 41.40 บาท ค่าปูนก่อและค่าแรง ตารางเมตรละ 40 บาท ค่าฉาบปูนและค่าแรงตารางเมตรละ 45 บาท เพราะฉะนั้นในเนื้อที่ 1 ตารางเมตรคิดเป็นเงิน 126.40 บาท

ในพื้นที่หนึ่งตารางเมตรใช้คอนกรีตบล็อกขนาด 39x19x9 ซม.จำนวน 13 ก้อน ราคาก้อนละ 3.80 บาท คิดเป็นเงิน 49.40 บาท ค่าแรงและค่าปูนก่อตารางเมตรละ 50 บาท เพราะฉะนั้นใน 1 ตารางเมตรคิดเป็นเงิน 99.40 บาท

จากการเปรียบเทียบราคาทั้งสามชนิดในพื้นที่ 1 ตารางเมตร บล็อกหินซีเมนต์จะถูกกว่าอิฐมอญ 69.80 บาทและถูกกว่าคอนกรีตบล็อก 42.80 บาท

### วิธีการทำบล็อกดินซีเมนต์และวิธีการก่อสร้าง

ก่อนที่จะบุกดินขึ้นมาใช้งานจำเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติของดินคว้ามี่ทราย ทรายเม็ดป่น และดินเหนียวผสมอยู่อย่างละกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งวิธีการตรวจสอบจะใช้วิธีการ ตกตะกอน โดยทั่วไปดินที่ซีซีเมนต์เป็นสารสเคมีไลซ์เซอร์ ควรจะมีทรายผสมอยู่อย่างน้อย 50 % ทั้งนี้ เพราะที่ดินที่มีทรายผสมอยู่น้อยจะต้องใช้ซีซีเมนต์มาก ซึ่งจะทำให้ราคาล็อกดิน สูงขึ้น ดินที่บุกขึ้นมาจะต้องกัดพวกกรากไม้ ใบไม้ และสารอินทรีย์ในดินออก และดินที่เกาะกัน เป็นก้อนจะต้องทำให้แตกเป็นมวลเล็กแล้วจึงสาคผ่านตะแกรงขนาด 1/4" ปริมาณคนที่จะทำ บล็อกดินซีเมนต์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างน้อยควรมี 4 คน ทั้งนี้ เพราะว่ สองคนแรกจะทำหน้าที่บุกดินและผสมดินซีเมนต์ อีกสองคนจะทำหน้าที่บดอัดดินให้แน่น และเคลื่อน ย้ายแบบออกจากบล็อกดินซีเมนต์ ในกรณีที่มีคนเพียงคนเดียว หรือสองคนก็สามารถทำได้ แต่ ประสิทธิภาพการทำงานน้อยลง ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมดินมีความแน่นที่สุดหลังการกระทุ้ง มีวิธีทำ อย่างคร่าว ๆ ในสนามที่ตั้งไม้ค้ำแล้ว ในหน้าที่ 11 บล็อกดินซีเมนต์ที่ทำเสร็จแล้วจะ นำไปบ่มอย่างน้อย 7 วัน และสามารถนำไปใช้งานได้หลังจาก 28 วันขึ้นไป

การนำบล็อกดินซีเมนต์มาทำเป็นผนังกำแพง โดยทั่วไปฐานรากที่ใช้นิยมทำเป็น ฐานรากแบบค่อเนื่อง ถอนอื่นจะบุกหลุมเพื่อทำฐานรากที่ถอนหลุมจะต้องกระทุ้งดินให้แน่นและ เทคอนกรีตหนา 10 ซม. United Nation ได้แนะนำฐานรากสำหรับบล็อกดินไว้ 3 แบบ คือ

1. แนะนำให้ใช้ฐานรากแบบคอนกรีตรูปตัวทีหงาย ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง
2. แนะนำให้ใช้ส่วนผสมของดิน-ซีเมนต์ โดยใช้อัตราส่วน 10 : 1 โดยปริมาตร มาทำเป็นฐานราก และใช้เครื่องกระทุ้ง กระทุ้งให้แน่นทุก ๆ ความหนา 10 ซม. และการ กระทุ้งจะต้องกระทุ้งให้ไ้ความแน่นตามต้องการ วิธีนี้เหมาะสำหรับบริเวณที่อยู่สูง น้ำท่วมไม่ถึง
3. แนะนำให้นำบล็อกดินซีเมนต์มาก่อเป็นฐาน ส่วนผสมของดินซีเมนต์ ใช้อัตราส่วน 10 : 1 โดยปริมาตร

หลังจากทำฐานรากเสร็จจึงนำบล็อกดินซีเมนต์ก่เป็นผนังกำแพง วัสดุที่ใช้

S. Cytryn ได้นำให้ใช้คินซีเมนต์มาเป็นวัสดุก่อ โดยใช้ซีเมนต์ เป็น 2 เท่าของ บล็อกคินซีเมนต์ ทั้งนี้ เพราะวาวีวัสดุก่อไม้โคกระหุงให้แน่นเหมือนบล็อกคินซีเมนต์ บริเวณ ประตูหน้าต่าง United Nation ได้นำไว้วางบล็อกคินซีเมนต์บริเวณประตูหน้าต่าง ให้ทำเป็นรูปค้ำยัน เพื่อยังคงผนังข้างในและยึดค้ำค้ำยตะปู ส่วนบริเวณเหนือประตูหน้าต่าง

Department of Housing And Urban Development ได้นำวิธีทำ

2 แบบคือ ให้ใช้คานไม้ขนาด 2" x 6" จำนวน 2 ท่อน โดยวางในแนวตั้ง หรือให้ใช้ ส่วนผสมของคินซีเมนต์และกระหุงให้แน่น ในแบบที่วางอยู่เหนือช่องประตูหน้าต่าง เพื่อทำ เป็นคานรับบล็อกคินซีเมนต์ที่อยู่เหนือขึ้นไป

การเปรียบเทียบราคาก่อสร้างบ้านขนาดพื้นที่ 4 x 6 เมตร และ สูง 2.4 เมตร  
มีประตู 2 ประตู ขนาด 0.75 x 1.80 เมตร ช่องหน้าต่าง ขนาด 1.20 x 1.00 เมตร  
ใช้หน้าต่างบานคู่ จำนวน 4 ช่อง หลังคามุงด้วยสังกะสี มีชายคาชั้น 1.50 เมตร คานหน้า  
และหลังของหลังคาชั้น 1 เมตร

1. ราคาก่อสร้างที่ใช้บล็อกคินซีเมนต์

ก. ฐานราก ใช้บล็อกคินซีเมนต์ก่อเป็นฐานรากกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.55 เมตร โดยนำบล็อกคินซีเมนต์ก่อเรียงซ้อนกันเป็น 5 ชั้น ชั้นละ 0.10 เมตร ก่อด้วย วัสดุก่อ 5 ชั้น ชั้นละ 1 ซม. เพราะฉะนั้น จะต้องใช้บล็อกคินซีเมนต์ จำนวน 1265 ก้อน คิดเป็นเงิน 1265 x 1.08 = 1366 บาท ค่าวัสดุก่อและคานรองก่อด้านฐานรากหนา 0.60 ม. คิดเป็นค่าวางเมตรละ 80 บาท เพราะฉะนั้น คิดเป็นเงิน 80 x 12.5 = 1000 บาท ค่าแรงขุดหลุมฐานรากผิวละ 26 บาท เพราะฉะนั้นคิดเป็นเงิน 26 x 8.5 = 221 บาท ค่าคอนกรีตหนาผิวใต้ฐานรากหนา 0.10 ม. คิดเป็นเงิน 600 x 1.3 = 780 บาท เพราะฉะนั้น ราคารวมทั้งสิ้นคิดเป็นเงิน 1366 + 1000 + 221 + 780 = 3367 บาท

ข. พื้นที่ผนังบล็อกคินซีเมนต์ ทั้งหมดมีเนื้อที่เท่ากับ (4x2.4) x 2 + (6x2.4) x 2 = 2x0.75x1.8 + 4x1.20x1.00 = 40.5 ตารางเมตร เพราะฉะนั้น คิดเป็นเงิน 40.50 x 56.6 = 2293 บาท



ค. ราคาประตูและหน้าต่าง คิดเป็นเงิน เท่ากับ 3,000 บาท

ง. พื้นคอนกรีตหนา 0.08 ม. คิดเป็นเงิน  $24 \div 0.08 \div 950 = 1,824$  บาท ค่ากระเบื้องดินโหนดบนตารางเมตรละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 480 บาท เพราะฉะนั้น ราคาพื้นทั้งหมดเท่ากับ 2,304 บาท

จ. หลังคา ราคาตารางเมตรละ 100 บาท เพราะฉะนั้น คิดเป็นเงิน  $56 \div 100 = 5,600$  บาท

ฉ. ราคาเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นในการก่อสร้างประมาณ 2,000 บาท

เพราะฉะนั้นรวมราคาก่อสร้างทั้งหมด =  $3,367 + 2,293 + 3,000 + 2,304 + 5,600 + 2,000 = 18,564$  บาท

2. ราคามานที่ก่อคิ้วผนังอิฐมอญ คิดเป็นพื้นที่ตารางเมตรละ 1,700 บาท เพราะฉะนั้นบ้านขนาด 24 ตารางเมตร คิดเป็นเงิน 40,800 บาท

3. ราคามานไม้ คิดเป็นพื้นที่ตารางเมตรละ 1,250 บาท เพราะฉะนั้นบ้านขนาด 24 ตารางเมตร คิดเป็นเงิน 30,000 บาท

จากราคาทั้งสามตัวอย่างที่แสดง จะเห็นว่า บ้านที่ทำคิ้วบดออกคิ้วซีเมนต์ จะถูกกว่าบ้านที่ก่อคิ้วอิฐมอญ 22,236 บาท และถูกกว่าบ้านไม้ 11,436 บาท